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Umsögn íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts dags. 12. mars 2024 um tillögu að breytingu á 
hámarkshraða 
 
Íbúaráð Árbæjar- og Norðlingaholts hefur lengi kallað eftir öryggisúrbótum í umferðarmálum í 
Norðlingaholti, þar sem hraðakstur virðist vera vandamál. Við leggjumst því ekki gegn 
fyrirhugaðri lækkun hámarkshraða á götunni Bugðu. Þó teljum við enn mikilvægara að 
framfylgja og hafa eftirlit með þeim hámarkshraða sem gildir hverju sinni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


